



Title :	นักศึกษา มฟล. อีอ ลงชื่อประณามพิธีกรรายการกีฬาทางทีวีดาวเทียม ทั้งให้ออกมาขอโทษต่อ ...
Subject Heading 1 :	ประธานสภานักศึกษา
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	ล้านนา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 91 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 หน้า 10
Date :	

**นักศึกษา มฟล.อีอ ลงชื่อประณามพิธีกรรายการกีฬาทางทีวีดาวเทียม ทั้งให้ออกมาขอโทษต่อสถาบันหลังพุดดูหมิ่นสถาบัน สร้างความเสื่อมเสีย**

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำการตั้งโต๊ะที่ตึก D1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาลงชื่อแสดงเจตจำนงเรียกร้องให้พิธีกรรายการข่าวกีฬาทางทีวีดาวเทียมช่องหนึ่งออกมารับผิดชอบและกล่าวขอโทษต่อสถาบันกรณีที่มีการพุดจาพาดพิงดูหมิ่นทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมเผยถ้าไม่มีความคืบหน้าในการแสดงความรับผิดชอบจะทำหนังสือและนำรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดส่งต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์ให้มีการพิจารณาต่อไป

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีพิธีกรรายการข่าวกีฬาทีวี

**นักศึกษา มฟล.อีอ ลงชื่อประณามพิธีกรรายการกีฬาทางทีวีดาวเทียม ทั้งให้ออกมาขอโทษต่อสถาบันหลังพุดดูหมิ่นสถาบัน สร้างความเสื่อมเสีย**

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำการตั้งโต๊ะที่ตึก D1 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ให้นักศึกษาลงชื่อแสดงเจตจำนงเรียกร้องให้พิธีกรรายการข่าวกีฬาทางทีวีดาวเทียมช่องหนึ่งออกมารับผิดชอบและกล่าวขอโทษต่อสถาบันกรณีที่มีการพุดจาพาดพิงดูหมิ่นทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมเผยถ้าไม่มีความคืบหน้าในการแสดงความรับผิดชอบจะทำหนังสือและนำรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดส่งต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์ให้มีการพิจารณาต่อไป

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีพิธีกรรายการข่าวกีฬาทีวี



ดาวเทียมช่องหนึ่งมีการพูดจาออกอาการถึงกรณีกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่ยินยอมให้สโมสรเชียงใหม่ อยู่ในเขต ใช้สนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในช่วงท้ายมีการใช้คำพูดที่รุนแรงพาดพิงว่าสถาบันไร้น้ำใจ เป็นสถาบันที่ไม่ส่งเสริมกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นถึงครูบาอาจารย์ที่น่าจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเลย และตนเห็นว่าผู้ปกครองไม่ควรส่งลูกหลานมาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อต้านตามมาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในสังคมอินเทอร์เน็ตก็มีการโพสคำพูดคุ้ยเรื่องนี้อย่างแพร่หลาย ในบางกระทู้ก็มีการเขียนข้อความโต้เถียงไปมาระหว่างนักศึกษาและแฟนคลับ ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดเกิดปัญหาบานปลายได้

นายปิยะวุฒิ กุลณาวงศ์ นักศึกษาปี 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น ปธ.สภานักศึกษามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ทางสภานักศึกษาและองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการจัดตั้งโต๊ะลงชื่อขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของสถาบันได้มาลงนามเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจและต้องการให้กับพิธีกรผู้จัดรายการข่าวกีฬารายหนึ่งของโทรทัศน์ดาวเทียมช่องกีฬาออกมาทำการกล่าวขอโทษต่อสถาบันของพวกเขา หลังจากที่มีการพูดจาพาดพิงจนทำให้สถาบันของพวกเขาได้รับความเสียหาย ซึ่งมีใจความในรายการดังกล่าวว่าการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่อนุญาตให้ทางสโมสรเชียงใหม่ อยู่ในเขต ใช้สนามแข่งขันต่อในเลข 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไร้น้ำใจ ไม่ส่งเสริมกีฬา รวมถึงยังพาดพิงไปถึงคณะอาจารย์ของสถาบันที่เป็นปฏิบัติตนไม่สมเป็นแม่พิมพ์ของชาติและทิ้งท้ายด้วยการกล่าวว่า ไม่น่าจะส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษที่สถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นการเหมารวมทุกคนในสถาบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด ดังนั้นพิธีกรผู้ดำเนินรายการดังกล่าวรายนี้ต้องออกมาแสดงการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองได้พูดจาไว้ด้วยการกล่าวขอโทษต่อสถาบันผ่านสื่อต่างๆ ที่เขาได้สร้างความเสียหายให้กับสถาบันของตนด้วย

นายสุภณทิต ปานสมบัติ นายกองค้การบริหาร องค์กรการนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ปี 4 กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีนักศึกษามาลงชื่อในกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 14-17 มิ.ย.54 ทั้งสิ้น 3,000 คนและยังมีการลงชื่อทางสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วกว่า 5,000 คน ซึ่งทางสภานักศึกษายังจะให้นักศึกษาลงรายชื่อต่อไปอีก 2 วัน ซึ่งที่ผ่านมาจากองค์กรการนักศึกษายังได้รับการติดต่อจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองของนักศึกษาอีกจำนวนมากที่ต้องการลงชื่อในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่สะดวกมาด้วยตนเอง ทางองค์กรการนักศึกษาจึงจัดการส่งแบบฟอร์มไปให้กรอกทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และถ้าทำการรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นคาดว่าน่าจะมีผู้ลงชื่อมากกว่าหมื่นรายชื่อทีเดียว ซึ่งหากหลังจากมีการยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการของทีวีดาวเทียมช่องกีฬาดังกล่าวแล้ว ทางพิธีกรผู้นี้ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบกล่าวขอโทษทางสถาบัน ตนจะยื่นหนังสือเรียกร้องและรายชื่อทั้งหมดไปยังกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกด้วย

ล่าสุด ทางบี บางประกง ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษทาง มฟล. ที่ใช้คำพูดวิจารณ์ที่สร้างความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อสถาบันแล้ว